

ประจำวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560

ส่งออกข้าว 11 ล้านตันใกล้ความจริง! “พาณิชย์” ไขว่ตัวเลข 11 เดือน 10.42 ล้านตัน อีกเดือนไม่ น่าพลาด ได้ลุ้นทำสถิติสูงสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า การส่งออกข้าวไทยในช่วง 11 เดือนของปี 2560 โดยมีสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 27 พ.ย.2560 มีปริมาณส่งออก 10.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีมูลค่า 1.55 แสนล้านบาท โดยในช่วงที่เหลืออีก 1 เดือน คือ เดือนธ.ค.2560 ก็ไม่น่าพลาด เพราะหากการส่งออกทำได้ตั้งแต่ 6 แสนตันขึ้นไป ยอดรวมทั้งปีก็จะทำได้ตามที่ประเมินไว้ที่ 11 ล้านตัน และจะทำสถิติส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการส่งออกข้าวมา

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จากการติดตามตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา คือ เดือนต.ค.และพ.ย.2560 สามารถส่งออกได้มากถึงเดือนละเกือบ 1 ล้านตัน เพราะตลาดโลกมีความต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้น และเดือนธ.ค.ที่เหลือ ก็น่าจะยังคงส่งออกได้ดี ทำให้ปีนี้จะได้เห็นตัวเลขส่งออกข้าวที่ 11 ล้านตันอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวที่ขยายตัวสูงขึ้น ไม่ได้สูงขึ้นเฉพาะปริมาณ แต่ราคายังปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ที่ขณะนี้ราคาส่งออกปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 920-850 เหรียญสหรัฐต่อตัน สูงสุดในรอบ 4 ปี ทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 1.4 หมื่นบาท โดยปัจจัยที่ทำให้ราคาสูงขึ้น เนื่องจากข้าวหอมมะลิในสต็อกของรัฐถูกระบายออกหมดแล้ว และปีนี้ผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิลดลง คาดว่าจะมีปริมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือกจากช่วงปกติมีปริมาณ 8 ล้านตันข้าวเปลือก เพราะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้โรงสีและผู้ส่งออกแย่งกันซื้อข้าวตามออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกข้าวหอมมะลิในระยะต่อไปอาจจะชะลอลง เนื่องจากราคาข้าวหอมมะลิที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าข้าวหอมของประเทศคู่แข่ง ซึ่งห่างกันถึงตันละ 250 เหรียญสหรัฐ โดยข้าวหอมของเวียดนามส่งออกอยู่ที่ตันละ 700 เหรียญสหรัฐเท่านั้น

สำหรับตลาดข้าวขาว 5% การส่งออกก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมา ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยลดต่ำกว่าราคาข้าวขาวชนิดเดียวกันของเวียดนาม ทำให้ผู้ซื้อหันมาสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นช่วงข้าวใหม่ออกสู่ตลาด ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศที่นิยมข้าวใหม่ ทำให้มีคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก ประกอบกับไทยได้คำสั่งซื้อข้าวจากบังกลาเทศปริมาณ 1.5 แสนตัน จึงมีการไล่ซื้อข้าวฤดูกาลใหม่เพื่อนำไปส่งมอบให้กับรัฐบาลบังกลาเทศเพิ่มขึ้นด้วย

โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทยปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 405 เหรียญสหรัฐ จากก่อนหน้านี้ลดลงไปอยู่ที่ตันละ 390 เหรียญสหรัฐ ทำให้มีออเดอร์เข้ามามาก จึงส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา Commerce News Agency

แนะ ธปท.รักษาเสถียรภาพด่วน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นที่ 32.50-32.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะนี้ทำให้การส่งออกของไทยทำได้ยากขึ้น เพราะราคาสินค้าไทยจะแพงมากกว่าคู่แข่ง โดยสินค้าเกษตรจะได้รับผลกระทบมากกว่าสินค้าอุตสาหกรรมเนื่องจากผลิตในประเทศ 100% ไม่ได้รับผลดีจากต้นทุนการนำเข้าที่ถูกลงเหมือนสินค้าอุตสาหกรรม

อย่างข้าวหอมมะลิ ขณะนี้ค่าเงินบาท 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งออกที่ตันละ 920 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ช่วงเดียวกันปีก่อน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งราคาขายได้ที่ตันละ 800 เหรียญฯ ราคาถูกลงทำให้ขายได้ง่ายขึ้น แต่เงินบาทที่แข็งค่าทำให้ราคาห่างกันมาก ทำให้ข้าวหอมของกัมพูชาและเวียดนามถูกกว่าไทยมาก ลูกค้าจึงเริ่มไปซื้อข้าวจากคู่แข่งแทน โดยต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดูแลค่าเงินให้มีเสถียรภาพกว่านี้ เนื่องจากผู้ส่งออกได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน

นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกระทบต่อการส่งออกไทยแน่นอน เพราะทำให้ราคาสินค้าไทยสูงขึ้น และแข่งขันยาก แต่ในช่วงนี้การส่งออกมันสำปะหลังยังไม่กระทบมากนัก เพราะราคาขายยังพอแข่งขันได้ โดยเฉพาะมันเส้น ประกอบกับราคาแอลกอฮอล์ของจีนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ราคามันเส้นสูงขึ้นตาม โดยมองว่าค่าเงินบาทที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

นายธิตี ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท เมื่อวานนี้ (22 พ.ย.) เปิดตลาดที่ 32.76 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากปิดตลาดวันก่อนที่ระดับ 32.79 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และมาปิดตลาดที่ 32.73 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1 ของปี 2561 จะแข็งค่าเคลื่อนไหว 32.20-32.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และค่อยๆ อ่อนค่าลงโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

จัดเกรดมาตรฐาน"ข้าวสี"ไทย คน.ตั้งบ 20 ล้าน ขอใบรับรองส่งออกต่างประเทศ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการเชื่อมโยงตลาดข้าวสี ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกข้าวสี กับผู้ที่ จะเข้ามาซื้อ คือ โรงสี และผู้ส่งออก ผู้ประกอบการข้าวถุง เพื่อนำไปทำตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป การลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกในการทำตลาดข้าวสีไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ซื้อรู้จักและผู้ปลูกมีช่องทางการทำตลาดที่ชัดเจน โดยจากนี้ไปกระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมข้าวสีไทยให้ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อยกระดับการแข่งขันต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมตลาดข้าว จึงจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อผลักดันให้ข้าวไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะข้าวสีไทย ซึ่งมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อผลักดันสู่ตลาดมากนัก ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมมาตรฐานข้าวสีไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

“เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกข้าวสีมากขึ้น เนื่องจากขายได้ราคาดี แต่ต้องสร้างมาตรฐานให้ได้คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับตามความต้องการของตลาด ต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และทิศทางของตลาด ราคา โดยเกษตรกรต้องเตรียมความพร้อมด้านการเพาะปลูก และคุณภาพข้าว มาตรฐาน เพื่อรองรับตลาดในอนาคต ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ” นางอภิรดีกล่าว

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการตั้งงบประมาณในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสี ข้าวอินทรีย์ โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐานข้าวในตลาดต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ต้นทุนในการขอใบรับรองสูง ซึ่งตั้งงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ 20 ล้านบาท ระยะเวลาปี 2563-2565 และภายหลังการ MOU ต้องการให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมด้านการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานาน ทั้งเรื่องดิน น้ำ พันธุ์ข้าว ซึ่งทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องกัน หากต้องการให้ได้มาตรฐานเกษตรกรต้องเริ่มต้นในตอนนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเพื่อขอรับรองคุณภาพ มาตรฐาน จะได้สะดวกมากขึ้น

“ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองมาตรฐานข้าวในต่างประเทศอยู่ที่ราคา 70,000-80,000 บาทต่อ 1 ใบรับรอง ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ใบรับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก กรมจึงได้ตั้งงบประมาณขึ้นมา โดยที่เกษตรกรไม่ต้องจ่าย เพื่อสร้างมาตรฐานข้าวให้ได้ตามการตรวจสอบเท่านั้น” นายบุญฤทธิ์กล่าว และว่า

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเมื่อสามารถผลิตข้าวสี ข้าวอินทรีย์ และได้การรับรองจากต่างประเทศ จะทำให้การส่งออกข้าวไทยขยายตัวได้ในอนาคต และระหว่างที่เกษตรกรเตรียมการเพาะปลูกกรมจะเชิญชวนผู้ปลูกที่มีข้าวสีอยู่แล้วมาร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และผู้จัดงานของเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้จัดงานอันดับหนึ่งของโลกในการจัดงานเกษตรอินทรีย์ และเพื่อให้ข้าวสี ข้าวอินทรีย์ของไทยเริ่มเป็นที่รู้จัก และทำการประชาสัมพันธ์ไปในตัว ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นการทำตลาดที่ดีให้กับเกษตรกรเองด้วย โดยงานจะมีขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2561

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาไม่ตก! “พาณิชย์” ยันราคาปีนี้ดีกว่าปีก่อนมาก เกษตรกรขายได้สูงถึงตันละ 11,100-13,600 บาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมจังหวัดมีราคาตกต่ำ ว่า ไม่เป็นความจริง และได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิต่างใกล้ชิด โดยได้รับรายงานว่าขณะนี้ราคาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ยังคงมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้อัตราข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรจำหน่ายได้ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณตันละ 11,100-13,600 บาท สูงกว่าราคาในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เกษตรกรจำหน่ายได้ตันละ 9,100-11,500 บาท

ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรปลูกนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา) หรือที่เรียกกันว่าข้าวหอมจังหวัด มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณตันละ 10,500-13,500 บาท ตามคุณภาพและความต้องการของตลาด

นางอภิรดีกล่าวว่า สำหรับการดูแลราคาข้าว รัฐบาลได้ดำเนินโครงการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเวลาที่เก็บข้าวเอาไว้ในยุ้งฉางเพื่อรอขายให้ได้ราคาดี โดยครอบคลุมข้าวเปลือกทุกประเภท เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว อัตราตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า อัตราตันละ 7,200 บาท ในทุกจังหวัด และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางอีกตันละ 1,500 บาท

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้กำกับดูแลผู้ซื้อให้มีการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจวัดตรวจสอบเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น ให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดมากในขณะนี้ แต่หากเกษตรกรพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวเปลือก ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 2560/61 ที่กำลังออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.2560 ประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตข้าวทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 21.82 ล้านตัน โดยในจำนวนนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวหอมมะลิ 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 8.07 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 0.91 ล้านตันข้าวเปลือก และประเมินอีกว่า ความต้องการการบริโภคข้าวหอมมะลิในประเทศยังคงมีอยู่ในระดับสูง ประกอบกับปัจจัยในด้านของราคาส่งออกข้าวหอมมะลิในปัจจุบันที่อยู่ในระดับราคาที่ถือว่าสามารถแข่งขันได้ส่งผลให้ตลาดปลายทางในต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่อง

ที่มา Commerce News Agency

บังคลาเทศซื้อข้าว 1.5 แสนตัน! “พาณิชย์”ขง นบข.-ครม.พิจารณาก่อนลงนาม คาดส่งมอบธ.ค.นี้ เผยส่งผลดีต่อราคาข้าวเปลือก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากรัฐบาลบังคลาเทศว่า กระทรวงอาหารบังคลาเทศได้มีหนังสือแจ้งเพิ่มเติมว่ากระทรวงกฎหมายได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาซื้อขายข้าวหนึ่ง 5% ปริมาณ 1.5 แสนตัน ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังคลาเทศแล้ว และทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการภายในประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ประธานคณะกรรมการและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำสัญญา หลังจากนั้นจะเชิญผู้แทนรัฐบาลบังคลาเทศมาเยือนไทยเพื่อลงนาม โดยคาดว่าจะเริ่มส่งมอบข้าวให้รัฐบาลบังคลาเทศได้ภายในเดือนธ.ค. 2560 นี้

“การมีคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งปริมาณมากจากบังคลาเทศในครั้งนี้ จะช่วยรองรับผลผลิตข้าวฤดูใหม่ของไทยที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด นับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่จะกระตุ้นให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลดีต่อราคาข้าวไทยทั้งระบบ และจะเป็นแรงผลักดันให้ยอดการส่งออกข้าวไทยปี 2560 ทะลุเป้าหมาย 10 ล้านตันที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน” นางอภิรดีกล่าว

อย่างไรก็ตาม สถิติการส่งออกข้าวของไทยตามข้อมูลกรมศุลกากร รวมทั้งข้อมูลใบอนุญาตส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ย.2560 มีปริมาณรวมเกิน 10.2 ล้านตันแล้ว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 150,000 ล้านบาท รายงานข่าวแจ้งว่า ปริมาณการส่งออกข้าวล่าสุด เกินไปกว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้แล้ว และมีความเป็นไปได้ว่าการส่งออกข้าวจะทำให้สูงถึง 11 ล้านตัน

ที่มา Commerce News Agency

รมช.กษ. ชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงคุณภาพสูงและปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาแปลงใหญ่และติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ จังหวัดพัทลุง โดยได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง มีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง สามารถเป็นศูนย์รับซื้อข้าวสังข์หยดจากบริเวณใกล้เคียงมาสีแปรและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ แป้งข้าวกล้อง ขนมทองพับ ผลิตภัณฑ์เส้น ข้าวอบกรอบ จมูกข้าว เป็นต้น หน่วยงานราชการได้นำองค์ความรู้และเครื่องมือทุนแรงเข้ามาให้ใช้โดยมีการแนะนำวิธีทำ จึงทำให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยมีต้นทุนที่ลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรับซื้อข้าวเปลือกมาจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มมาแปลงใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่ แต่ขณะนี้เกิดปัญหาน้ำท่วม จึงเหลือพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้จริงประมาณ 800 ไร่ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้นำหน่วยงานในสังกัดเข้ามาแลกเปลี่ยนวิธีการในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง อีกทั้งยังอยู่ใกล้ทะเลสาบ ทำให้ทุกปีเกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ในเบื้องต้นกรมชลประทานจะแก้ไขโดยวิธีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยในการระบายน้ำให้เร็วขึ้น ส่วนปัญหาน้ำแล้ง กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้ตั้งสถานีสูบน้ำให้แล้ว มีสายส่งของระบบน้ำแล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งต้องของบประมาณเพิ่มเติมอีก 23 ล้านบาท จะทำให้สามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมดในบริเวณนี้ ประมาณ 2,000 กว่าไร่

นางสาวชุติมา กล่าวต่อไปว่า กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวทำผลผลิตออกมาเป็นข้าวคุณภาพตามมาตรฐานข้าวปลอดภัย (GAP) และนำมาสีที่โรงสีวิสาหกิจชุมชนที่เป็นโรงสี GMP แห่งเดียวของจังหวัดพัทลุง ผลผลิตดังกล่าวจะได้ออกมาขายตามร้านค้าและโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ แล้ว นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ ทำให้สามารถขายได้ราคาที่สูงกว่าข้าวทั่วไป

ทั้งนี้ ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง เป็นผลผลิตที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ ได้รับการรับรอง GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้าวสังข์หยดพัทลุงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษ มีคุณลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากข้าวทั่วไป เป็นการยกระดับข้าวสังข์หยดของพัทลุง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางปลูกข้าวสังข์หยดที่ได้รับการรับรอง GI ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก มีการตกลงราคาซื้อข้าวสดกันล่วงหน้าถึงตันละ 15,000 บาท

"สำหรับการส่งเสริมในเรื่องมาแปลงใหญ่ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ขยายมาแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งได้มีการกำหนดแผนการดำเนินการไว้ 5 ปี จะมีมาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมข้าวปลอดภัย 19 ล้านไร่ คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดของประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัด โดยให้รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 30 ราย พื้นที่ 300 ไร่ขึ้นไป หรือมาสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีอยู่แล้วได้อีกทางหนึ่ง" นางสาวชุติมา กล่าว
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

xx

เวียดนาม

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม-15 ตุลาคม 2560 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 28.75 ล้านไร่ ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยในช่วงฤดูหนาวของปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 11.25 ล้านไร่ ลดลง 1.3% (โดยภาคเหนือเพาะปลูกข้าวได้ประมาณ 6.875 ล้านไร่ ลดลง 1.5% และภาคใต้เพาะปลูกข้าวได้ประมาณ 4.09 ล้านไร่ ลดลง 1.0%) ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงของปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 13.125 ล้านไร่ ลดลง 0.1% (โดยภาคเหนือเพาะปลูกข้าวได้ประมาณ 1.07 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 4.2% และภาคใต้เพาะปลูกข้าวได้ประมาณ 11.875 ล้านไร่ ลดลง 0.5%) และในช่วงฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาวของปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประมาณ 4.13 ล้านไร่ ลดลง 5.7%

ในช่วงเวลาเดียวกัน เวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวรวมประมาณ 17.5 ล้านไร่ ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยในช่วงฤดูหนาวของปี 2560 ในภาคเหนือมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 5.44 ล้านไร่ ลดลง 8.1% และในช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงของปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้ประมาณ 11.875 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.5%

ผู้ค้าข้าวในเวียดนามเปิดเผยว่า ในช่วงมกราคม-ตุลาคม 2560 ผลผลิตข้าวของภาคเหนือลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ทำให้ราคาข้าวของเวียดนามปรับสูงขึ้นเล็กน้อย (ประมาณ 0.044 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา และคาดว่าราคาข้าวจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากช่วงตรุษเวียดนาม (เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

ด้านนาย Nguyen Hong Son อธิบดีกรมพืชผล (Department of Crop Production Vietnam) กล่าวว่า ผลผลิตข้าวที่ลดลงในภาคเหนือและชายฝั่งตอนกลางเหนือของเวียดนามในช่วงมกราคม-ตุลาคม 2560 เป็นผลมาจากภาวะน้ำท่วม โรคพืช และการหันมาปลูกพืชอื่น อย่างไรก็ตามทางด้านชายฝั่งตอนกลางใต้และภาคใต้ของเวียดนามมีผลผลิตมากขึ้น ซึ่งสามารถทดแทนผลผลิตที่ลดลงดังกล่าว ทำให้ผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศมีปริมาณเพียงพอความต้องการบริโภคข้าวของเวียดนามและต่างประเทศ

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารนั้น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาประมาณ 0.240 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยราคาหน้าคลังสินค้าต่อกิโลกรัม ข้าวขาวมีราคา 0.347 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.0% ข้าวหอม Jasmine 5% มีราคา 0.463 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% ข้าวหอม Fragrance มีราคา 0.485 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% ข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.507 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 กันยายน 2560

ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาขายปลีกในท้องตลาดต่อกิโลกรัม ข้าวเปลือกมีราคา 0.313 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.7% ข้าวขาวมีราคา 0.431 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.3% ข้าวหอม Jasmine 5% 0.608 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ข้าวหอม Fragrance ราคา 0.621 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.7% และข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.665 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 กันยายน 2560

ด้านการส่งออกนั้น จากสถิติของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ในช่วงมกราคม-ตุลาคมปี 2560 เวียดนามส่งออกข้าวได้ปริมาณรวม 5.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยมีมูลค่าการส่งออก (ราคา FOB) รวม 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ 5 อันดับแรกของเวียดนามในช่วงมกราคม-กันยายนปี 2560 ได้แก่ จีน (สัดส่วน 39.3%) ฟิลิปปินส์ (สัดส่วน 9.6%) มาเลเซีย (สัดส่วน 8.0%) กานา (สัดส่วน 7.5%) และบังกลาเทศ (สัดส่วน 4.9%)

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เมียนมาร์

นาย U Nay Lin Zin เลขาธิการสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า จากการที่ประเทศจีนมีความต้องการนำเข้าข้าวเปลือกจากเมียนมาร์เพราะราคาข้าวเปลือกของเมียนมาร์ถูกกว่าราคาในประเทศจีน ทำให้ผู้ค้าข้าวของจีนเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกจากเมียนมาร์ในราคาถูก และเกิดการลักลอบส่งออกข้าวเปลือกไปยังประเทศจีนผ่านทางแนวชายแดนนั้น การกระทำดังกล่าวไม่ส่งผลดีต่อเมียนมาร์เป็นอย่างมากและตามปกติแล้วทางการจีนจะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวเปลือกจากต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรเมียนมาร์กำลังเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะหากไม่รีบดำเนินการอาจจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวของเมียนมาร์ในระยะยาวซึ่งผลผลิตข้าวฤดูใหม่ใกล้จะออกสู่ตลาดแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ (the Commerce Ministry) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1.9 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือก ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ (กรกฎาคม-กันยายน) คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 3.39 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.97 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ (ตุลาคม-ธันวาคม) คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 7.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 7.01 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 19.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 17.627 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกในปีเพิ่มขึ้นเพราะมีการใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง ประกอบกับมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกจากการที่มีฝนตกมากขึ้นในหลายพื้นที่

ส่วนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะอยู่ที่ประมาณ 4.533 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.419 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากรัฐบาลให้การอุดหนุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและสนับสนุนปุ๋ยสำหรับการเพาะปลูกด้วย

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 4,212 ตัน ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่ 4 ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 304,674 ตัน ลดลงประมาณ 18.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 375,690 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 แต่เพิ่มขึ้น 58.6% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 192,101 ตัน โดยในเดือนตุลาคม 2560 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 279,049 ตัน ลดลง 19.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 345,352 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 25,625 ตัน ลดลง 15.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,338 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนแรก (กรกฎาคม-ตุลาคม) ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 915,228 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 858,135 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 802,449 ตัน เพิ่มขึ้น 9.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 735,476 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 112,779 ตัน ลดลง 8.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 122,659 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 ส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 457.663 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 16.87% เมื่อเทียบกับ 391.595 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ในปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,518,819 ตัน มูลค่า 1,606.863 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17.13% และมูลค่าลดลง 13.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,246,445 ตัน มูลค่า 1,860.497 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 3,072,132 ตัน ลดลง 18.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,766,471 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 446,687 ตัน ลดลง 6.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,974 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

รัฐบาลเตรียมที่จะนำเข้าข้าวโดยผ่านช่องทางของผู้ค้าข้าวในประเทศ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาตามข้อตกลงซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ โดยคณะรัฐมนตรีด้านการจัดซื้อได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวจำนวน 100,000 ตัน ผ่านการเปิดประมูลในประเทศโดยกำหนดราคาไว้ที่ประมาณ 42,250-43,725 ทากาต่อตัน

กระทรวงการอาหารระบุว่า ผู้ค้าข้าวในประเทศจะนำเข้าข้าวจากประเทศใดก็ได้ เช่น อินเดีย ไทย ปากีสถาน และเวียดนาม เพื่อจัดส่งข้าวไปยังคลังสินค้ากว่า 46 แห่งของรัฐบาล โดยกำหนดปริมาณในแต่ละล็อตที่ 1,000-3,000 ตัน เมื่อเดือนที่แล้วคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันนี้ได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวจำนวน 100,000 ตัน ผ่าน

การเปิดประมูลในประเทศโดยกำหนดราคาไว้ที่ประมาณ 43,440-44,330 ทากาต่อตัน เพื่อจัดส่งข้าวไปยังคลังของรัฐบาง 38 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมมาจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บังคลาเทศนำเข้าข้าวทั้งการนำเข้าโดยรัฐบาลและนำเข้าโดยเอกชนรวมแล้วประมาณ 1.724 ล้านตัน โดยเป็นการนำเข้าของรัฐบาลประมาณ 4.05 แสนตัน ส่วนที่เหลืออีก 1.332 ล้านตันเป็นการนำเข้าโดยเอกชน

นับจนถึงขณะนี้ รัฐบาลบังคลาเทศได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวผ่านช่องทางการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐและการเปิดประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศรวมแล้วประมาณ 1.2 ล้านตัน โดยในปีงบประมาณนี้รัฐบาลวางแผนที่จะนำเข้าธัญพืชประมาณ 2 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน และข้าวสาลีประมาณ 5 แสนตัน
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืช (The Iraqi Grain Board) ได้เปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ และข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 9 ธันวาคม โดยในช่วงก่อนหน้านี้ อิรักได้จัดการประมูลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งคณะกรรมการธัญพืชได้ตกลงซื้อข้าวจากอูรูกวัย จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 572 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out

สำหรับการประมูลซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากสหรัฐฯจำนวน 90,000 ตัน ซึ่งกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (long grain milled rice) ซึ่งเป็นการซื้อผ่านระบบ direct purchase โดยไม่ผ่านการประมูลจากบริษัท Archer Daniels Midland (ADM) ของสหรัฐฯจำนวน 90,000 ตัน ในราคา 648 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯและอิรักได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (the Memorandum of Understanding; MOU) ในการซื้อขายข้าวเมื่อปี 2016 โดยเมื่อ 6 เดือนที่แล้วอิรักเคยซื้อข้าวจากสหรัฐฯไปแล้ว 60,000 ตัน
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิหร่าน

รัฐบาลอิหร่านได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าข้าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายนศกนี้ ไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยในปีงบประมาณนี้ นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม-22 กันยายน 2560 อิหร่านนำเข้าข้าวประมาณ 1.05 ล้านตัน มูลค่า 996 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 84% และ 108% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจาก UAE, อินเดีย, ปากีสถาน, ไทย ตุรกี และอิรัก

ทั้งนี้ คาดว่าเวียดนามจะเริ่มส่งมอบข้าวล็อตแรก 100,000 ตัน ให้แก่ประเทศอิหร่านที่ได้ทำสัญญาไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมื่อเดือนที่แล้วหน่วยงาน GTC ได้เปิดประมูลซื้อข้าวจากอินเดีย 30,000 ตัน แบ่งเป็น 3 ล็อต กำหนดส่งมอบช่วงต้นปีหน้า โดยปิดรับข้อเสนอวันที่ 12 ธันวาคมศกนี้

ในทุกๆปีอิหร่านจะห้ามนำเข้าข้าวจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในประเทศ และรัฐบาลมักจะออกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวในช่วงเวลานี้ของทุกปีเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ ซึ่งผู้ค้าข้าวที่ได้ตกลงซื้อขายและขออนุญาตนำเข้าในช่วงเวลานี้จะต้องรอไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาห้ามนำเข้าข้าวจึงจะเริ่มนำเข้าได้อีกครั้ง

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 265,180 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 246,453 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 19,829 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 17,109 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 245,351 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.98% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,344 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,178 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 74,945 ตัน ฝรั่งเศส 38,899 ตัน เนเธอร์แลนด์ 28,907 ตัน เยอรมนี 22,021 ตัน อิตาลี 20,257 ตัน โปแลนด์ 16,347 ตัน เบลเยียม 14,157 ตัน โปรตุเกส 12,914 ตัน สเปน 8,341 ตัน สวีเดน 6,436 ตัน สาธารณรัฐเชค 5,964 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการส่งออก 78,896 ตัน เพิ่มขึ้น 62.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,539 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 70,333 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 88.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,237 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 8,563 ตัน ลดลงประมาณ 24.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,302 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 8,384 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 35,436 ตัน กรีซ 15,996 ตัน สเปน 8,004 ตัน บัลแกเรีย 8,554 ตัน โปรตุเกส 7,100 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เม็กซิโก

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริการะบุว่าเม็กซิโกเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกา และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปยังเม็กซิโก ซึ่งเม็กซิโกนำเข้าข้าวประมาณ 82.6% ของความต้องการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้เม็กซิโกถือเป็นตลาดค้าข้าวรายใหญ่ในทวีปอเมริกา ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการบริโภคข้าวในประเทศ คือ การที่ประชากรเพิ่มมากขึ้นและราคาข้าวอยู่ในระดับที่สามารถซื้อหาได้

แม้ว่าเม็กซิโกมีการบริโภคข้าวต่อหัวค่อนข้างต่ำ (ประมาณ 7.3 กิโลกรัมต่อปี) แต่ความต้องการบริโภคยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเภทข้าวที่เม็กซิโกนำเข้ามากที่สุด คือ ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง (Husked) ข้าวขาวและข้าวเมล็ดยาว สำหรับข้าวเปลือกเม็กซิโกนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ส่วนข้าวที่สีแล้วหรือข้าวขาวจะถูกนำเข้าจากประเทศต่างๆ โดยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากอูรุกวัยที่เม็กซิโกมีการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีด้วย

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นช่วงทศวรรษที่ 1990 เนื่องจากการยกเลิกภาษีนำเข้าจากข้อตกลง NAFTA แต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ แม้สหรัฐอเมริกายังคงเป็นแหล่งนำเข้าหลักสำหรับข้าวขาว แต่ในปี 2011 ประเทศคู่แข่งอื่นๆ เริ่มส่งออกไปยังเม็กซิโกมากขึ้น

ในขณะที่ผู้ส่งออกจากเอเชียส่งออกในปริมาณที่ยังไม่มากนัก แต่คู่แข่งจากประเทศแถบอเมริกาใต้มีการส่งออกข้าวไปยังเม็กซิโกมากขึ้น เช่น ในปี 2016 เม็กซิโกนำเข้าจากอูรุกวัยเป็นสัดส่วน 8% และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 15% ในปี 2017 ส่วนข้าวเปลือกสหรัฐอเมริกายังคงเป็นแหล่งนำเข้าเกือบทั้งหมดของเม็กซิโก และภายอนานาเริ่มส่งข้าวเปลือกไปยังเม็กซิโกในเดือนกรกฎาคม 2017

ทั้งนี้ จากการเปิดโควตาข้าวของเม็กซิโกจำนวน 150,000 ตัน (ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม-31 ธันวาคม 2560) จึงเป็นความพยายามที่จะกระจายแหล่งนำเข้า ซึ่งสร้างความกังวลให้กับผู้ส่งออกข้าวในสหรัฐอเมริกามากขึ้น

การที่เม็กซิโกเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรราว 122 ล้านคน แม้สามารถปลูกข้าวได้เองแต่ไม่เพียงพอับความต้องการบริโภคภายในประเทศ และความไม่แน่นอนของการเจรจาบทวนข้อตกลง NAFTA ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าสำคัญ ทำให้เม็กซิโกมีนโยบายกระจายแหล่งนำเข้าสินค้าและสร้างพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในเอเชีย ตลอดจนถึงในปี 2018 มีการคาดการณ์ผลผลิตภายในประเทศและการนำเข้าข้าวจำนวน 350,000 และ 755,000 ตันตามลำดับ จึงน่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ส่งออกไทยที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในเม็กซิโก

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก